

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

กำหนดให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่น อาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ ครั้งหนึ่งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารวมทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่ซึ่งได้จัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกต่อไป

ดังนั้น กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนามากน้อยเพียงใด เพื่อสำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหาร การใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก